



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

เลขที่รับ ๑๐๗๔

วันที่ 19 พ.ค. 2564 เวลา 15:09

ที่ กจ ๐๑๑๘/ว ๑๕๖๕

ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี
ถนนแสงชูโต กจ ๗๑๐๐๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่
จิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รูปแบบป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แนวทางการปฏิบัติตนของจิตอาสาพระราชทาน จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ในการประชุม
ติดตามงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) ประจำสัปดาห์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมี พลเรือเอก บิทร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว มีประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การใช้ป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน
การดูแลรักษาต้นไม้ในโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
และการปฏิบัติตนของจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

เพื่อให้การดำเนินการตามประเด็นข้อสั่งการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. ใช้ป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทานในการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบ
และแนวทางที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppb.moi.go.th> หัวข้อ : หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์

๒. ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาต้นไม้ตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้มีความสวยงามอย่างต่อเนื่อง

๓. เน้นย้ำการปฏิบัติตนของจิตอาสาพระราชทานให้เป็นแบบอย่างที่ดี รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๔. ในการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาทุกครั้งให้คำนึงถึงความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การเรียนรู้ให้มีความชำนาญงานและเทคนิคต่าง ๆ ก่อนการปฏิบัติงาน เป็นต้น
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนณัฐ ศรีสันต์)

นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอ

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง (สำนักงานอำเภอ)

โทร/โทรสาร. ๐ ๓๔๕๑ ๓๗๓๐



คำแนะนำจิตอาสา

เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการจิตอาสาพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยมีศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็นผู้ให้การสนับสนุน และรวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วนในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพระบรมราโชบาย และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทั้งนี้ หน่วยทหารในพื้นที่นั้น ๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการระดมสรรพกำลังประชาชนจิตอาสาสมัครร่วมการปฏิบัติกับกำลังพลจิตอาสาของหน่วยราชการทหาร และหน่วยราชการต่าง ๆ การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทุกหน่วยงาน สามารถริเริ่มกิจกรรมได้เอง แต่ต้องแจ้งการดำเนินการกิจกรรมให้ผู้รับผิดชอบทราบเพื่อเตรียมการให้การสนับสนุนตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม

ประเภทของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ มีรายละเอียดในการปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้

1. **จิตอาสาพัฒนา** ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ รวมทั้งการสาธารณสุข ฯลฯ

2. **จิตอาสาภัยพิบัติ** ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวม และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาดภัย อัคคีภัย เป็นต้น

3. **จิตอาสาเฉพาะกิจ** ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธี หรือ การรับเสด็จในโอกาสต่าง ๆ เป็นการให้กำลังพลจิตอาสาสมัครร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน รวมทั้งการเตรียมการ การเตรียมสถานที่ และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธี และการเสด็จนั้น ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

* ข้อพึงปฏิบัติของกำลังพลจิตอาสา *

1. **กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน** เป็นบุคคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามวัตถุประสงค์ ไม่ประพฤติปฏิบัติไปในทางที่อาจจะเกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ และอาจจะมีข้อครหาได้ เช่น การเรียกรับเงินโดยอ้างกิจกรรมจิตอาสา การเรียกร้องและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อบุคคลบางกลุ่ม ตลอดจนไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง

2. เครื่องแบบของกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ประกอบด้วย หมวก และผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และบัตรประจำตัวกำลังพลจิตอาสา ซึ่งควรนำติดตัวมาด้วยทุกครั้งในการร่วมกิจกรรม

3. ไม่ควรนำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ไปปฏิบัติภารกิจในกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากประเภทของกิจกรรมจิตอาสาสามประเภทข้างต้น

4. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามไปที่ หน่วยราชการที่รับผิดชอบในแต่ละจังหวัด หรือติดต่อสอบถามศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานโดยตรง (โทร. 0 2163 4640, 0 2163 4642, 0 2163 4670) หรือสายด่วนจิตอาสา หมายเลข 1511



โครงการจิตอาสา

หน่วยพระราชทาน
และประชาชนจิตอาสา



เราทำความดี ด้วยหัวใจ



จิตอาสา
อำเภอ
จังหวัด



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์